

Số: 1415 /BVNH-KHTH

Ninh Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

V/v phát động tự học tập, nâng cao kiến thức,
kỹ năng về chuyển đổi số trên Nền tảng OneTouch

Kính gửi: Các đơn vị khoa, phòng

Thực hiện Kế hoạch số 4922/KH-SYT ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc Nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2023.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến vai trò, lợi ích và xu hướng phát triển tất yếu của chuyển đổi số cho đội ngũ viên chức, người lao động, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức, người lao động chủ động, tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi của tỉnh. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hoà yêu cầu các đơn vị khoa, phòng triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nền tảng OneTouch đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân cùng biết. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo và hướng dẫn tất cả nhân viên tích cực hưởng ứng, tham gia đăng ký Nền tảng OneTouch để học tập, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số. Link tham gia: <https://onetouch.mic.gov.vn>.

Đôi nét về Nền tảng OneTouch: Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ...và phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ phận Quản trị mạng đăng tải thông tin phát động phong trào trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện.

3. Các đơn vị khoa, phòng báo cáo số lượng người tham gia về Phòng Kế hoạch tổng hợp trước 16g30 ngày 25/12/2023 để tổng hợp báo cáo.

Đề nghị các khoa, phòng và toàn thể nhân viên y tế tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký Nền tảng OneTouch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản hồi về bộ phận Quản trị mạng để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTH.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Ngọc Luận